



## Insurance Update

**โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 23**

ประกอบด้วย 7 วิชา ได้แก่

- 1. เศรษฐกิจมหภาคและภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย
- 2. กฎหมาย ระเบียบ และธรรมาภิบาลที่ดี
- 3. การจัดการเชิงกลยุทธ์
- 4. ความรู้ทางเทคนิคประกันภัย
- 5. การเงินและการลงทุน
- 6. การตลาด
- 7. การบริหารทุน

หลักสูตร 23 วิชา ประกอบด้วย 138 ชั่วโมง

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

สมัครได้ที่ โทร. 02-256-6032 ต่อ 612

### โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 23

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 23 ขึ้น โดยในปีนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารในยุคดิจิทัล 4.0 โดยเพิ่มเนื้อหาหลักสูตร จาก 138 ชั่วโมงเป็น 144 ชั่วโมง ประกอบด้วย

- Module 1 – Macroeconomic Analysis and Insurance Industry Overview (18 ชั่วโมง)
- Module 2 – Laws, Regulations, and Good Corporate Governance (18 ชั่วโมง)
- Module 3 – Strategic Management (33 ชั่วโมง)
- Module 4 – Insurance Technical Knowledge (12 ชั่วโมง)
- Module 5 – Finance and Investment Management (21 ชั่วโมง)
- Module 6 – Marketing Management (18 ชั่วโมง)
- Module 7 – Human Capital Management (24 ชั่วโมง)

กำหนดเปิดอบรมในวันที่ 4 กันยายน 2560 และอบรมจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย โทรศัพท์ 0-2256-6032 ต่อ 612

### โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน

สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดทางภาคอีสาน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้ คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ จึงมีนโยบายที่จะให้การช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน และเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในด้านการประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่มีความคุ้มครองเรื่องภัยน้ำท่วมจะประสานเร่งรัดให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการยกรถและการจัดการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน ส่วนรถยนต์ที่ไม่ได้มีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จะประสานงานและรวบรวมรายชื่อผู้ประสบภัยในเครือของบริษัทประกันภัยที่สังกัด ในพื้นที่ภาคอีสาน 19 จังหวัด ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวสริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

### ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เรื่องมาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

คณะอนุกรรมการเพื่อการศึกษามาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลเพื่อผู้ประสบภัยจากรถ ได้ปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลเพื่อผู้ประสบภัยจากรถ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมาตรฐานกลางของรายการ และจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ได้มีการออกประกาศเรื่อง มาตรฐานกลางของรายการและจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่บริษัทประกันภัยหรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นางสาวสริน ตั้งสิริมรดก โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 517

## Insurance Update

ร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

ตามที่สำนักงาน คปภ. ได้มีประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และออกประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ พ.ศ.2560 ล่าสุดสำนักงาน คปภ. ได้จัดทำร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย และขอให้บริษัทสมาชิกแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อร่างคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ <https://drive.google.com/open?id=0B7m2hR4P57ueUTRPWXF5VUdZWFE>

### กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ E-policy

22 ก.พ. 60

ประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และให้**บังคับเมื่อพ้น 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือวันที่ 28 ส.ค. 60**

25 พ.ค. 60

เลขาธิการ คปภ. ลงนามในประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ**โดยมีผลบังคับใช้ทันที**

1 ส.ค. 60

แสดงความคิดเห็นต่อร่างคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายทศพล ศรีสังข์ โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 615

## Insurance Product

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.)

ตามที่นายทะเบียน ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 35/2560 เรื่องให้ใช้แบบและข้อความเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายจากอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งวัตถุอันตราย (ร.ย.ต.) และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยเอกสารแนบท้ายดังกล่าวให้ความคุ้มครองผู้ขนส่งจะต้องทำประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย ชีวิต หรือทรัพย์สินจากการขนส่งวัตถุอันตราย และคณะกรรมการฯ ได้จัดชี้แจงบริษัทสมาชิกเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 7 และ 20 กรกฎาคม 2560 พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการสอบถามความพร้อมในการจำหน่ายเอกสารแนบท้ายดังกล่าว เพื่อแจ้งไปยังสำนักงาน คปภ. และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการธุรกิจวัตถุอันตรายได้รับทราบต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวภัทรพร น้ำเงิน โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

## Event & Activities

วัน/เดือน/ปี	คณะกรรมการ/ชมรม	หัวข้อ	สถานที่/เวลา
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560	ชมรม Young Insurer Club	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สุดยอดผู้นำประสิทธิภาพสูง (Leading Yourself)”	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560	สำนักงานบริหารสมาคมฯ	โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the trainers)สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี” ประจำปี 2560	โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเทล จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560	ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์	สัมมนาเรื่อง “Incoterms 2010 สำคัญอย่างไรกับการประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ”	ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย